



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

ตามที่ได้มีประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ ที่มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ กรมป่าไม้ได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบมาตั้งแต่ต้น สำหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบ กรมป่าไม้จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ โดยระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ กรมป่าไม้จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง จึงขอให้ผู้สมัครสอบฯ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ <https://forest.thaijobjob.com>

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบฯ ทราบว่า การสอบแข่งขันฯ ครั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด จึงขอความร่วมมือมายังผู้มีสิทธิสอบทุกท่าน ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่ทางราชการกำหนด ก่อนเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้สอบ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นสนามสอบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอดิศร นุชดำรงค์)
อธิบดีกรมป่าไม้